

**DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM...**

(Tiếp theo trang 1)

Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Bình.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng một phút mặc niệm và thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đem lại tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho dân tộc Việt Nam và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, làm cho Thái Bình sớm trở thành một tỉnh gương mẫu

về mọi mặt như sinh thời Bác Hồ hằng mong.

\* Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng ngày 19/5, huyện Tiên Hải tổ chức dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Nam Cường).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Tiên Hải nguyện phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, văn minh.

**LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến các địa phương, đơn vị vào dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy

viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quy định số 105-QĐ/TW là quy định quan trọng nhất về công tác cán bộ của Đảng; sau gần 5 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng đều đánh giá các nội dung trong Quy định về cơ bản còn phù hợp với thực tiễn. Chất lượng đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm, bổ sung một số nội dung bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nhất quán về các quy định hiện hành khác của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được, nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế của dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, từ đó có sự bổ sung, điều chỉnh vào quy định mới lần này. Các đại biểu có bản nhất trí với nội dung

cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần cho thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, dự thảo Quy định về quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gồm 6 chương, 34 điều, 3 phụ lục được điều chỉnh, bổ sung một số nội dung bảo đảm thống nhất, đồng bộ, nhất quán với các quy định hiện hành khác của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được, nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế của dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW, từ đó có sự bổ sung, điều chỉnh vào quy định mới lần này. Các đại biểu có bản nhất trí với nội dung

của các dự thảo, đồng thời tập trung góp ý vào một số điều trong dự thảo Quy định về quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cụ thể như về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, quy trình nhân sự, trách nhiệm và quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương, quy định về vấn đề chuẩn y, nội dung quản lý cán bộ, hướng dẫn phân cấp, phân quyền cho cấp dưới... Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu, xem xét, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trình Bộ Chính trị để hoàn thiện Quy định về quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong thời gian tới.

THU THỦY

**TRIỂN KHAI GIÁM SÁT...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đồng thời, để xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong thời gian tới. Việc giám sát hoàn thành trước ngày 20/6/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đoàn giám sát phải thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức giám sát theo kế hoạch với tinh thần khách quan, dân chủ, công tâm, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân được phân công, được giao phụ trách và tổ chức thực hiện các nghị quyết. Ngành y tế tham mưu Ủy ban Kiểm

tra Tỉnh ủy để việc giám sát đạt hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân được giám sát nghiêm túc chuẩn bị nội dung, báo cáo làm việc với đoàn giám sát. Trước khi làm việc với đoàn giám sát, các đơn vị phải tự giám sát ở cấp mình để có đánh giá đúng, khách quan; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

**KẾT HỢP CHẶT CHẼ...**

(Tiếp theo trang 1)

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, mang lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt và tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Kết luận số 01-KL/TW đã được triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; các kế hoạch, chương trình hành động được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Công tác kiểm

tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm, thể hiện quyết tâm mới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị

quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa học và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu bộ sách "Vang vọng lời nước non" do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đầu tư.

Ảnh: NGỌC LINH

đất 6,8ha, tổng công suất 98 triệu USD. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất 300 triệu tấm/năm, doanh thu ước đạt 280 triệu USD/năm, nộp ngân sách nhà nước khoảng 400 tỷ đồng trở lên/năm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty ET Solar Power HongKong chia sẻ một số thông tin về sự hình thành, phát triển và các dự án lớn mà Công ty đang đầu tư, vận hành tại một số quốc gia trên thế giới; cam kết về đầu tư của Công ty khi được chấp thuận đầu tư dự án tại Thái Bình. Công ty mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh trong quá trình nghiên cứu, hợp tác với Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL và triển khai dự án trong cụm công nghiệp An Ninh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh

và đánh giá cao nhà đầu tư hạ tầng Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL đã thu hút được một dự án FDI có giá trị đầu tư lớn vào cụm công nghiệp và phù hợp với định hướng chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh. Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ hy vọng sau khi hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, Công ty ET Solar Power HongKong sẽ triển khai dự án đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là về công tác bảo vệ môi trường. Chính quyền tỉnh cam kết sẽ đồng hành với nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đạt hiệu quả cao. Giao Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL là địa phương hỗ trợ với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ thủ tục hành chính về đầu tư giúp Công ty ET Solar Power HongKong sớm đưa dự án hiện diện trên thực địa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Công ty ET Solar Power HongKong đầu tư vào Thái Bình là sự lựa chọn đúng đắn và nhất định sẽ thành công bởi tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, quỹ đất rộng, mặt bằng sạch, nguồn lao động trình độ cao, dồi dào và tỉnh có chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư hấp dẫn nhất khu vực. Đồng chí mong muốn sau khi đầu tư và cảm nhận tích cực về Thái Bình, lãnh đạo Công ty ET Solar Power HongKong sẽ trở thành "đại sứ" giới thiệu, kết nối nhiều nhà đầu tư FDI lớn khác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL và Công ty ET Solar Power HongKong.

**ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc, góp phần quan trọng vào kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc. Để an hưởng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự

an toàn trên biển, tạo sự đồng thuận trong xã hội về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biển, thực thi pháp luật trên biển nói chung, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài cần được tiến hành thường xuyên. Các bộ,

ban, ngành, địa phương, đơn vị quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để án trên phạm vi cả nước, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố ven biển và các lực lượng vũ trang, lực lượng chức năng có liên quan đến biển. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nhanh chóng đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam đi vào cuộc sống, góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

**500 HỌC SINH...**

(Tiếp theo trang 1)

em Đặng Lê Nguyên Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà giành giải nhất quý và vào vòng chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia; ngoài ra, nhiều học sinh giành giải cao tại các kỳ thi, hội thi, cuộc thi do các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức.

Tại hội nghị, 500 học sinh phổ thông tiêu biểu đã được tuyên dương, khen thưởng, trong đó có 12 học sinh được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng tại hội nghị đã diễn ra tọa đàm với chủ đề "Lý tưởng, hoài bão và khát vọng của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong trường phổ thông". Tọa đàm góp phần tạo động lực để các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để trở thành những tài năng trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

**THÔNG BÁO**

Công ty Luật TNHH Một thành viên Tâm Thanh Bình, trụ sở tại: Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã thay đổi nội dung đăng ký hoạt động như sau:

Tên gọi mới: Công ty Luật TNHH Một thành viên Thái Phong

Địa chỉ trụ sở mới: Số 66, phố Kỳ Đồng, TDP Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Theo ĐKHD số: 08/02/0032/TP/ĐKHD do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 30/11/2020, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 28/04/2022.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Dung

HKTT: Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Chúng tôi hành nghề Luật sư số: 15567/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/06/2018.

Lĩnh vực đăng ký hoạt động: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật sư.

**CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI PHONG**

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 19/5**

**Thế giới: Hơn 525 triệu người mắc Covid-19**

Tính đến chiều ngày 19/5, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 525 triệu ca, trong đó hơn 6,29 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam: Đã tiêm hơn 218 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19**

Tính từ 16 giờ ngày 18/5 đến 16 giờ ngày 19/5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.716 ca mắc Covid-19 mới tại 48 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.094 ca trong cộng đồng (giảm 115 ca so với ngày 18/5).

Trong ngày có 559.511 liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm là hơn 218 triệu liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên hơn 197 triệu liều, số liều tiêm cho người từ 12 tuổi

đến dưới 18 tuổi là hơn 17 triệu liều, số liều tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là hơn 3 triệu liều.

Trong ngày có 9.587 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca nặng đang điều trị là 206 ca.

**Thái Bình: Đã tiêm 45.318 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi**

Trong ngày, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 đang thu dung, điều trị tại đây lên 30 bệnh nhân (tính đến 19 giờ 40 phút ngày 19/5).

Tính đến 17 giờ ngày 19/5, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,7 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,36 triệu liều, số liều tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 303.316 liều, số liều tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 45.318 liều. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại đạt 83,52%.

**TRẦN TUẤN**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885